

Số: 21 /BC-HĐND

Mang Yang, ngày 10 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện Khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 và các kỳ họp trước chưa giải quyết dứt điểm

Kính gửi: HĐND huyện Mang Yang khóa V, kỳ họp thứ Tư.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch số: 10/KH-HĐND ngày 26/11/2021 của Thường trực HĐND huyện Mang Yang “Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Hai và các kỳ họp trước của HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm”;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số: 902/BC-UBND ngày 09/12/2021 “*Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa V và các kỳ họp trước chưa giải quyết dứt điểm*”, Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện báo cáo HĐND huyện kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa V và các kỳ họp trước chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm, cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ GIÁM SÁT:

Qua rà soát, tại kỳ họp thứ Hai, Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp gửi UBND huyện 32 ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Ngày 12/8/2021, UBND huyện ban hành Công văn số: 1378/UBND-VP “*V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Hai*”; Tại văn bản này, UBND huyện đã trả lời dứt điểm 20 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Còn lại 12 ý kiến, kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND huyện. Đồng thời qua rà soát, tại kỳ họp thứ Mười còn 03 ý kiến, kiến nghị UBND huyện đang tiếp tục giải quyết. Qua giám sát, kết quả như sau:

I. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện giải quyết dứt điểm (04 kiến nghị):

1. Kiến nghị của cử tri các xã Đak Trôi, Ayun, Đak Jơ Ta, Lơ Pang tại kỳ họp thứ Hai: Đề nghị huyện quan tâm xây dựng hệ thống hồ đập tại các xã để phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhân dân trên địa bàn.

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp&PTNT phối hợp với các xã Đak Trôi, Ayun, Đak Jơ Ta, Lơ Pang căn cứ trên nhu cầu, đề xuất của cử tri khảo sát vị trí, đối chiếu với quy hoạch chung của xã đề xuất UBND huyện đăng ký với

UBND tỉnh danh mục đầu tư các hồ chứa trong quy hoạch giai đoạn 2022-2025 và có Tờ trình gửi UBND tỉnh Gia Lai đề xin đầu tư nâng cấp khắc phục hư hỏng 6 công trình thủy lợi phục vụ sản xuất trên địa bàn huyện Mang Yang với tổng số vốn dự kiến 44,5 tỷ đồng.

2. Kiến nghị của cử tri các xã H'ra, Ayun tại kỳ họp thứ Hai: Đề nghị huyện xây dựng hệ thống điện để đảm bảo nhu cầu sử dụng của người dân.

UBND huyện chỉ đạo Điện lực Mang Yang đã khảo sát, nhu cầu và thực hiện xây lắp một phần khối lượng đường dây và công tơ tại xã H'ra, Ayun và bố trí nguồn vốn và đưa vào kế hoạch triển khai thực hiện những năm tiếp theo để đảm bảo nhu cầu sử dụng của người dân.

3. Cử tri thôn Châu Thành, xã Đăk Yă phản ánh tại kỳ họp thứ Hai: Hiện nay hệ thống nắp cống thoát nước bị gãy, vỡ nhiều nơi, đoạn đường gần nhà máy tôn Khánh Hiền bị ngập nước khi mưa lớn do các cống thoát nước không đảm bảo, đề nghị cấp trên xem xét giải quyết.

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế & Hạ tầng phối hợp với Cục quản lý đường bộ III.4, Công ty BOT 36.71 và UBND xã Đăk Yă kiểm tra, khảo sát và có các biện pháp khắc phục hệ thống thoát nước, nắp cống tại đoạn đường gần nhà máy tôn Khánh Hiền.

4. Kiến nghị của cử tri các xã H'ra, Đăk Ta Ley tại kỳ họp thứ Hai: Đề nghị Công an huyện xử lý tình trạng xe chở vật liệu xây dựng văng đổ ra đường gây mất an toàn giao thông.

UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến giao thông; phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh kiểm tra, xử lý các vi phạm đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, vật liệu trên tuyến QL19 theo thẩm quyền. Đồng thời tuyên truyền, ký cam kết đối với chủ xe, lái xe vận chuyển hàng hóa trên địa bàn về việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không vi phạm các quy định của pháp luật về vận tải hàng hóa, đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt là vi phạm chở vật liệu để rơi vãi xuống đường gây mất an toàn giao thông.

II. Các ý kiến, kiến nghị cử tri đang được UBND huyện tiếp tục giải quyết, cần lộ trình, thời gian và kinh phí (08 kiến nghị):

1. Kiến nghị của cử tri xã H'ra và xã Đăk Ta Ley tại kỳ họp thứ Hai: Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư hệ thống nước sạch để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân

Theo báo cáo, đề nghị UBND huyện sớm cân đối kinh phí và đưa vào đầu tư giai đoạn sau.

2. Kiến nghị của cử tri 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tại kỳ họp thứ Hai: Đề nghị UBND huyện quan tâm, hỗ trợ cơ sở vật chất ở các điểm trường thôn, làng và tạo điều kiện cho các cháu tập trung về học ở trường chính.

Theo báo cáo của UBND huyện, thực hiện Đề án số: 03/ĐA-UBND, ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang về việc giảm lớp ghép cấp Tiểu học trên địa bàn huyện Mang Yang, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, hàng năm

tùy theo điều kiện cơ sở vật chất được đầu tư, các đơn vị xây dựng kế hoạch trường, lớp đảm bảo lộ trình của Đề án, tạo điều kiện cho học sinh các thôn, làng lân cận về trường chính học (ưu tiên cho học sinh lớp 3,4,5 trước) để vừa giảm lớp ghép theo lộ trình vừa đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (các môn Tiếng Anh, Tin học là môn học bắt buộc trong chương trình đổi mới).

Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện có lộ trình đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn để đảm bảo nhu cầu dạy và học theo Đề án.

3. Kiến nghị của cử tri thị trấn Kon Dong tại kỳ họp thứ Hai: Đề nghị sửa chữa đường bê tông đoạn từ đường Tuệ Tĩnh xuống đập tràn đến nhà Ông Đào Xuân Hùng (chiều dài 100m) để người dân thuận tiện đi lại

Theo báo cáo, đề nghị UBND huyện cân đối ngân sách và xem xét, bố trí nguồn vốn để sửa chữa tuyến đường trên trong thời gian tới.

4. Kiến nghị của cử tri thị trấn Kon Dong tại kỳ họp thứ Hai: Đề nghị huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai làm đường giao thông song song với đường Lê Hồng Phong.

Theo báo cáo, đề nghị UBND huyện sớm triển khai thực hiện sau khi được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn.

5. Kiến nghị của cử tri thị trấn Kon Dong tại kỳ họp thứ Hai: Đề nghị huyện quan tâm đến việc giải quyết đất tại Nông trường chè Ayun và sớm có phương án sử dụng đất của Công ty chè Ayun.

Theo báo cáo của UBND huyện, đề nghị UBND huyện khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện sau khi UBND tỉnh phê duyệt phương án. Đồng thời để quản lý tốt quỹ đất trên, đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND thị trấn Kon Dong và xã Đak Djrăng tăng cường công tác quản lý tránh để tình trạng lấn chiếm, đồng thời thông báo cho nhân dân không được mua bán, sang nhượng đất trái quy định của pháp luật.

6. Kiến nghị của cử tri các xã Ayun, Kon Chiêng, Đak Trôi tại kỳ họp thứ Hai: Đề nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số: 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Gia Lai "Về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Gia Lai" để cấp GCNQSD đất trên địa bàn để các hộ dân có điều kiện vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế

Đề nghị UBND huyện đôn đốc các đơn vị chủ rừng phối hợp chính quyền địa phương hoàn thiện thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi bàn giao địa phương quản lý; xây dựng phương án quản lý, sử dụng quỹ đất nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

7. Kiến nghị của cử tri xã Kon Chiêng tại kỳ họp thứ Hai: Cử tri xã Kon Chiêng đề nghị thu hồi đất bạch đàn của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng 2 bên đường 50 mét từ ngã 3 làng Tar qua thủy điện Đak Pi Hao khi hết chu kỳ thu hoạch để dân tách hộ.

Đề nghị UBND huyện đôn đốc, chỉ đạo UBND xã Kon Chiêng điều chỉnh các quy hoạch, đồng thời phối hợp Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng hoàn chỉnh thủ tục đề nghị thu hồi quỹ đất trên bàn giao địa phương quản lý thực hiện quy hoạch.

8. Kiến nghị của cử tri xã Ayun tại kỳ họp thứ Hai: *Đề nghị triển khai đầu tư các nguồn lực để làng Đê Kjêng trở thành làng du lịch, góp phần thúc đẩy du lịch tại địa phương phát triển*

Theo báo cáo của UBND huyện, Thường trực HĐND đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với Đảng ủy, UBND, UBMTQ Việt Nam xã Ayun, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, các ban ngành, đoàn thể tích cực huy động các nguồn lực, triển khai các hoạt động để xây dựng làng du lịch cộng đồng làng Đê Kjêng, xã Ayun.

III. Các ý kiến, kiến nghị cử tri UBND huyện chưa giải quyết (03 kiến nghị):

1. Kiến nghị cử tri tại các kỳ họp trước (01 kiến nghị):

- **Kiến nghị cử tri thị trấn Kon Dong:** *Đề nghị UBND huyện đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chi tiết giãn dân làng Đê Hle, thị trấn Kon Dong.*

Theo báo cáo, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp tục thực hiện các thủ tục lập đồ án theo đúng quy định và triển khai, thực hiện các bước tiếp theo.

2. KNCT kỳ họp thứ Mười (02 kiến nghị):

- **Kiến nghị cử tri xã Ayun:** *Đề nghị UBND huyện làm việc với Công ty Tâm An, Công ty Trang Đức yêu cầu công ty thực hiện cam kết hỗ trợ đối với địa phương như xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, sửa chữa đường giao thông, ... vì các công ty này khai thác, hưởng lợi từ năm 2014 đến nay nhưng vẫn chưa thực hiện cam kết này.*

Theo báo cáo của UBND huyện đến nay Công ty TNHH MTV Trang Đức đã hỗ trợ cho xã Ayun và xã Đak Jơ Ta, mỗi xã 40.000.000 đồng; riêng Công ty Tâm An Gia Lai theo báo cáo của UBND xã Ayun từ đầu năm 2020 đến nay không khai thác nên chưa thực hiện việc hỗ trợ.

Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện đôn đốc các Công ty được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện thực hiện cam kết hỗ trợ kinh phí cho địa phương. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã có mỏ khoáng sản trên địa bàn xây dựng kinh phí thực hiện các nội dung chi cụ thể để có cơ sở thực hiện.

- **Kiến nghị của cử tri xã Đak Trôi:** *Đề nghị UBND huyện sớm có kế hoạch cho thuê đất tại Tiểu khu 586.*

Đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo chỉ đạo phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND xã Đak Trôi rà soát cụ thể hiện

trạng, vị trí, diện tích đất tại Tiểu khu 586 và có kế hoạch cho thuê đất nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật.

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Nhìn chung, từ sau Kỳ họp thứ Hai - HĐND huyện Khóa V, UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu và tích cực chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Hai và các kỳ họp trước chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm theo thẩm quyền và chức trách, nhiệm vụ được phân công, phù hợp với tình hình thực tế địa phương; Hầu hết các phòng, ban, ngành đã thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND huyện và tham mưu UBND huyện trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; nội dung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc tiếp thu, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện của một số phòng, ban trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn hạn chế, như:

- Báo cáo của UBND huyện gửi về Thường trực HĐND huyện chậm so với Kế hoạch, dẫn đến khó khăn trong việc các Tổ Đại biểu HĐND huyện tổ chức giám sát KNCT của Tổ để làm cơ sở cho các Ban HĐND tổ chức thẩm tra kết quả giải quyết KNCT theo quy định.

- Việc theo dõi, chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước đã được UBND huyện quan tâm nhưng Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động giải quyết, chậm thực hiện chỉ đạo của UBND huyện nên một số kiến nghị cử tri đã phản ánh nhiều lần nhưng đến nay UBND huyện chưa giải quyết dứt điểm¹.

C. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện quan tâm thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Đối với UBND huyện:

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện trách nhiệm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; có giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri của các cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát các ý kiến, kiến nghị chưa giải quyết xong hoặc giải quyết chưa dứt điểm để có kế hoạch giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND và chính quyền địa phương trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri để Thường trực HĐND huyện nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá kết quả giải quyết báo cáo HĐND huyện tại các kỳ họp theo đúng quy định.

¹ Việc thực hiện cam kết hỗ trợ địa phương của các Công ty được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; Tiến độ quy hoạch chi tiết giãn dân làng Đê Hle, thị trấn Kon Dong.

2. Đối với các Tổ Đại biểu HĐND huyện:

Tiếp tục thực hiện việc giám sát và nâng cao chất lượng giám sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa bàn ứng cử, làm tròn trách nhiệm của Đại biểu HĐND huyện.

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ Hai, HĐND khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 và các kỳ họp trước chưa giải quyết hoặc giải quyết dứt điểm của Thường trực HĐND huyện Mang Yang./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- UBND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện khóa V;
- Lưu: VT, HĐND.



TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đinh Thị Minh Hà